

\*  
Số 02 -NQ/ĐU

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ**  
**về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng**

**I. Thực trạng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng**

**1. Ưu điểm**

Cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Phần lớn cấp ủy, tổ chức đảng duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ (sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ); nội dung, quy trình sinh hoạt đầy đủ, đúng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đặc biệt là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chuyên đề cơ bản đi vào nền nếp (nhất là tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp), chất lượng ngày càng được nâng lên, sát tình hình thực tế, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác quy hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên được cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện tốt.

Cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chặt chẽ, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII được quan tâm lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đầy đủ nội dung theo quy định. Cấp ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc cấp ủy; hàng năm, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp tình hình thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, chi bộ cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được quan tâm thực hiện tốt, đúng chức năng, thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình, quy định Điều lệ Đảng, đạt kế hoạch đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bằng nhiều hình thức phù hợp, tổ chức trên 99% đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

## **2. Hạn chế**

Bên cạnh một số ưu điểm, trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng còn một số mặt hạn chế như:

- Một số cấp ủy cơ sở chưa giữ vững nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng sinh hoạt ở một số nơi còn hạn chế, chưa bảo đảm đầy đủ nội dung, trình tự theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức đảng còn hạn chế, chưa phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, một số nơi kết quả còn hạn chế: Trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có nơi, có lúc chưa phát huy trí tuệ của tập thể và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, từng thành viên lãnh đạo. Một số ít đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã bị xử lý kỷ luật hoặc đã được phê bình, góp ý để sửa chữa, khắc phục. Chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng ở một vài nơi còn yếu; một số tổ chức đảng, đảng viên chưa xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm hoặc có xây dựng nhưng chưa đạt yêu cầu. Việc nắm bắt tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đôi lúc chưa kịp thời.

- Việc theo dõi, nắm tư tưởng, quá trình phấn đấu của đối tượng được chăm bồi phát triển Đảng đôi lúc chưa sâu sát, kịp thời; xem xét, đánh giá đối tượng đề nghị kết nạp Đảng chưa chặt chẽ, toàn diện, nên có đảng viên xin ra khỏi Đảng hoặc thiếu phấn đấu. Chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một số nơi chưa cao, có biểu hiện “làm lớt”, “đối phó”.

- Vai trò của một số cấp ủy trong việc lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa được phát huy đúng mức, nhất là tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

## **3. Nguyên nhân hạn chế**



Những hạn chế trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ và phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; trong tổ chức thực hiện, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới nên một số mặt công tác triển khai chậm, còn nhiều hạn chế, chưa đạt yêu cầu. Một số cán bộ, đảng viên, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy chưa quyết liệt để tạo chuyển biến mạnh, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Vai trò tham mưu của các ban đảng của Đảng ủy chưa được phát huy đúng mức; từng lúc chưa chủ động theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy cơ sở thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy.

## **II. Nhiệm vụ, giải pháp**

### **1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và tầm quan trọng của sinh hoạt đảng**

- Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy, bí thư đảng ủy, chi bộ về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình (cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân...), ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt đảng và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần xác định việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

- Tổ chức cho đảng viên rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

## **2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng (sinh hoạt chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ), nhất là sinh hoạt chi bộ**

- Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ phải bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Cụ thể: Thứ nhất là, trong sinh hoạt đảng, trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của cấp trên, cấp ủy tổ chức cho đảng viên thảo luận, qua đó ra được những quyết định, nghị quyết, định hướng được những hoạt động chủ yếu của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên các mặt công tác, bảo đảm cho chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển đúng hướng; đưa ra được phương án giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Thứ hai là, thông qua sinh hoạt đảng, cấp ủy phải cung cấp đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức cho đảng viên, để mỗi cuộc sinh hoạt là dịp đảng viên tiếp cận với chủ trương chính sách, tiếp cận thông tin, nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, để từ đó luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống, tác phong khoa học, nói đi đôi với làm và đặc biệt là coi kết quả công việc là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Thứ ba là, trong sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, thành tựu đạt được, đồng thời phải phê bình nghiêm khắc những sai lầm, khuyết điểm của cấp ủy (đảng ủy, chi ủy), tổ chức đảng (đảng bộ, chi bộ) và đảng viên; qua đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

- Công tác chuẩn bị sinh hoạt đảng phải chu đáo, chặt chẽ, cấp ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xác định và chọn nội dung sinh hoạt sát thực tế, thiết thực, nhất là những việc trọng tâm, bức xúc liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của đơn vị và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn.

- Duy trì đầy đủ chế độ sinh hoạt lệ cấp ủy, chi bộ, đảng bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung, quy trình sinh hoạt phải đầy đủ theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và sát thực tiễn, phục vụ thiết thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, quan tâm tổ chức đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên; dành thời gian thỏa đáng cho sinh hoạt chính trị, tư tưởng bảo đảm tính thời sự, tính giáo dục và nâng cao nhận thức của đảng viên<sup>1</sup>; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, những vấn đề chi bộ cần quan tâm; cần tổ chức thực hiện tốt tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhắc nhở, giúp đỡ

<sup>1</sup> Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; phổ biến, thảo luận, tìm hiểu những văn bản mới của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy cấp trên, cấp mình liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm giúp đảng viên nắm vững các quy định, phục vụ tốt công tác chuyên.

những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm.; đặc biệt là đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ để thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt, đồng chí bí thư (chủ trì cuộc họp) phải điều hành linh hoạt, đúng nguyên tắc, tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ nhưng quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận, phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn, gợi mở những vấn đề trọng tâm và dành thời gian để đảng viên phát biểu, thể hiện chính kiến của mình, trước khi cấp ủy, chi bộ, đảng bộ tiến hành biểu quyết. Từ dự kiến công việc đến phân công công tác cho đảng viên phải được phân tích kỹ lưỡng, có lý, có tình và phải được thảo luận thật dân chủ. Những ý kiến mang tính xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng và động viên, khuyến khích, tiếp thu một cách cầu thị. Khi có những ý kiến khác nhau, trái chiều, cần bình tĩnh lắng nghe và phải được thảo luận, trao đổi thật kỹ trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng phải bảo đảm quyền được bảo lưu của cá nhân. Kịp thời chấn chỉnh, phê phán những cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, hoặc có ý kiến thiếu tính xây dựng, bảo thủ trong trao đổi, thảo luận. Trước khi kết thúc nội dung cuộc họp, đồng chí bí thư (người chủ trì cuộc họp) phải tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận những vấn đề thảo luận trong sinh hoạt đảng.

### **3. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên**

- Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, văn bản cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, cấp ủy cấp trên. Nghị quyết, văn bản cụ thể hóa phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm; nghị quyết, văn bản cụ thể hóa phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả thi. Chú ý, chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, những lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ, đảng bộ.

- Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình quy định, đi vào thực chất. Khi phê bình phải trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, trung thực, khách quan, công tâm, khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều phê bình, đoàn kết một chiều, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh hoặc lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán, trù dập người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Cấp ủy có biện pháp giáo dục, động viên đảng viên khắc phục tâm lý tự ti, nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc sợ bị trả thù, trù dập khi phê bình; đặc biệt



là làm cho đảng viên nhận thức đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua tự phê bình và phê bình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tổ chức cho các đoàn thể đóng góp xây dựng tổ chức đảng. Cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm và giác ngộ về Đảng cho quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng cung cấp thông tin, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, phê bình đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải luôn nắm chắc tình hình hoạt động của các đoàn thể để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, phát huy vai trò của quần chúng.

#### **4. Nâng cao chất lượng cấp ủy và đảng viên**

- Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy (hoặc chi bộ nơi không có cấp ủy) cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình<sup>2</sup>; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, của cá nhân và mối quan hệ công tác, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, nhất là tuân thủ chặt chẽ chế độ sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp; hàng năm, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy (hoặc chi bộ), rà soát, điều chỉnh, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đảm bảo phù hợp với năng lực, sức khỏe, điều kiện công tác của đảng viên. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy, bảo đảm đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức đảng; trong đó chú ý lựa chọn những đồng chí am hiểu công tác Đảng, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén, nhiệt huyết, trách nhiệm cao với công việc... để tham gia cấp ủy.

<sup>2</sup> Theo các Quy định của Ban Bí thư như: Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp; Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 21/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí; Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan hội quần chúng; Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty TNHH, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Quy định 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty TNHH, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân (áp dụng cho các doanh nghiệp 100% vốn tư nhân gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân); Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Cấp ủy cơ sở phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cử cấp ủy viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng dành cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ...; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, có tinh thần, ý thức xây dựng Đảng..., mỗi đảng viên là một tấm gương cho quần chúng noi theo.

### **5. Quan tâm công tác phát triển đảng viên**

- Cấp ủy quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Xây dựng quy hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ; hàng năm, tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch tạo nguồn, để kịp thời bổ sung vào quy hoạch những quần chúng có thành tích, quá trình phấn đấu tốt và đưa ra khỏi quy hoạch những quần chúng thiếu ý chí, động lực phấn đấu, không đủ tiêu chuẩn, đồng thời xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên trong năm. Trong rà soát quy hoạch cần lưu ý, việc đưa vào quy hoạch và lựa chọn đối tượng chăm bồi, phát triển Đảng phải bảo đảm chất lượng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực thực tiễn và đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; việc rà soát, bổ sung quy hoạch phải đúng quy trình và phát huy vai trò của ban chấp hành các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét.

- Cấp ủy, chi bộ thường xuyên đưa nội dung phát triển đảng viên vào chương trình sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; định kỳ hàng quý, cấp ủy, chi bộ tổ chức cho đảng viên, ban chấp hành các đoàn thể báo cáo kết quả phấn đấu của quần chúng để có cơ sở xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng. Trong xem xét, đánh giá quần chúng, phải chặt chẽ, sâu sát, toàn diện, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần, người được kết nạp vào Đảng phải thực sự tiêu biểu, có uy tín, năng lực công tác. Đồng thời, thường xuyên tiến hành rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

### **6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng**

- Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đảng ủy cơ sở, phân công đồng chí cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới, phải thường xuyên dự sinh hoạt đảng với tổ chức đảng cấp dưới để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức đảng trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chấn chỉnh kịp thời những sai lệch, hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đảng ủy cơ sở thường xuyên quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề, kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

- Cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các mặt công tác, nhất là việc thực hiện chủ trương của cấp trên và nghị quyết cấp mình, xem đây là một trong những giải pháp rất quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành thành nề nếp; thông qua sơ kết, tổng kết, cấp ủy, chi bộ đánh giá được chất lượng, mức độ, hiệu quả các mặt công tác, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và thi hành kỷ luật của Đảng. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của Đảng bộ các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và qua công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thực hiện các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, quy định những điều đảng viên không được làm, chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng..v.v... Qua kiểm tra, kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ chức vi phạm. Bên cạnh đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kết quả xếp loại tổ chức đảng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên năm trước, để chủ động phòng ngừa sai phạm, kịp thời phát hiện, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

### **7. Tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, nhất là đồng chí đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện đạo đức, lối sống**

Thành viên cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư – người chủ trì sinh hoạt đảng phải nêu cao tính Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành và duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nhất là gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương; kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện sai trái, mở rộng dân chủ trong tổ chức đảng.

### **III. Tổ chức thực hiện**

1. Căn cứ Nghị quyết này và tình hình thực tế đơn vị, cấp ủy chi bộ, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện (lồng ghép



vào báo cáo hoạt động năm của tổ chức đảng), báo cáo về Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các ban đảng trực thuộc Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên, có kế hoạch cụ thể hóa lĩnh vực phụ trách để hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện.

3. Ban Tổ chức Đảng ủy có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo, uốn nắn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

**Nơi nhận:**

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Đ/c Lâm Tấn Hòa, UV BTVTU,  
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
Hiệu trưởng Trường Chính trị,
- UV BCH Đảng bộ,
- Các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy,
- Cấp ủy chi bộ, đảng ủy cơ sở,
- Lưu VP.

**T/M ĐẢNG ỦY**

**BÍ THƯ**



**Lý Bình Cang**